

Thư Cảm Ơn Của Nguyễn Quốc Phong (mái Ấm Thiên Ân) (17/11/2009)

MÁI ẤM THIÊN ÂN (MATA) 122 Nguyễn Ngọc Nhựt, quận Tân
Phú. TP Hồ Chí Minh Tel: 848-38472406 E-mail: matavn@gmail.com
Saigon, ngày 17 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: CHA
PHAOLO TRẦN ĐỨC HÙNG SDB GIA ĐÌNH BÁC ÁI PHAOLO

Trước hết cả nhà Mái Ấm Thiên Ân xin kính chào Cha Phaolo và Gia Đình Bác Ái Phaolo. Chúng con rất vui được tiếp tục nhận sự trợ giúp của Gia đình Bác Ái Phaolo.

Mái Ấm đã nhận được món quà 500 USD (năm trăm Mỹ kim) của Gia đình Bác Ái Phaolo gửi về giúp đỡ các cháu khiếm thị Thiên Ân. Xin chân thành cảm ơn những tâm tình thương mến của Cha và Gia đình Bác Ái Phaolo đã dành cho thầy trò Mái Ấm Thiên Ân chúng con và đã quảng đại nâng đỡ để các cháu có thêm điều kiện ăn học, để chuẩn bị hành trang tự lập vào đời. Hiện nay Mái Ấm có 26 cháu nội trú và 5 cháu bán trú. Các cháu tuổi từ 10 đến 25 tuổi, gồm 14 nữ và 17 nam. Có 3 em đang học Đại Học, 6 em học trung học, 8 em học tiểu học và 14 cháu học các nghề như chơi nhạc, làm massage, Đông Y, vật lý trị liệu, làm bàn chải, làm gậy... Ngoài ra các cháu còn được học các môn phục hồi chức năng, học giáo lý và các kỹ năng sống, học Anh văn, vi tính, nhạc và cả thể thao nữa. Các cháu chăm ngoan học hành và lạc quan vui sống theo tinh thần và các nét sinh hoạt truyền thống của Don Bosco.

Khi các cháu "đu lông, đu cánh", Mái Ấm sẽ giúp các cháu khởi đầu cuộc sống tự lập. Cho đến nay đã có 45 cháu "ra riêng" và sống tự lập với nghề nghiệp ổn định. Vì tất cả các cháu đều đang học, và nhu cầu học hành ngày càng cao, nên khó khăn lớn nhất hiện nay của Mái Ấm là chi phí cho việc học của các cháu, như tiền học phí, tiền mua các phương tiện học hành, chi phí di chuyển... Một lần nữa Mái Ấm Thiên Ân xin hết lòng cảm ơn Cha và Gia đình Bác Ái Phaolo. Nguyễn xin Chúa chúc lành và ân thưởng bội hậu cho tấm lòng bác ái quảng đại của Gia đình Bác Ái Phaolo. Kính thư,

Thay mặt Mái Ấm Thiên Ân, Nguyễn Quốc Phong
Chúc mừng 2 huy chương vàng ASEAN PARAGAMES 2008 Giang Sinh tại Mai
am Thien An Hat le Giang Sinh tại Trai Phong Ben San
Hat le Giang Sinh tại Trung Tam AIDS Mai Hoa Học chu braille
Học nhạc Học vi tinh Ban nhạc Thien An

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-669/